



## Insurance Update

### โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 7

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จะจัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ด้านการประกันภัย ภายใต้ชื่อ “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยเชิญชวนเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษา กว่า 190,000 บาท เพื่อพิสูจน์ความรู้ความสามารถด้านประกันภัยของเยาวชน และเพื่อก้าวไปสู่การเป็นอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย โดยโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม (ทีมละ 2 คน) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ - วันที่ 30 กันยายน 2558 กำหนดแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในพื้นที่แต่ละจังหวัด ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย โทรศัพท์ หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 612

### โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21

คณะพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (Insurance Management Development Program) รุ่นที่ 21 ขณะนี้ได้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม 55 คน โดยมาจากบริษัทประกันภัย บริษัทนายหน้าประกันภัย และสำนักงาน คปภ. และมีพิธีเปิดการอบรมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ และอบรม Teamwork & Leadership ในวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมราวีรินทร์ บีช รีสอร์ท แอนท์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 612

## Insurance Product

### กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract works)

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้เตรียมดำเนินการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract works) ฉบับมาตรฐานภาษาไทย จากปัจจุบันที่มีเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทั้งที่เป็นรายใหญ่และรายย่อย ดังนั้นหากบริษัทสมาชิก มีข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่นางสาวปัทมาพรชาติสันติกุล โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 515

### กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ แบบอัตโนมัติ (File and Use)

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ แบบอัตโนมัติ (File and Use) โดยทำการปรับโครงสร้างกรมธรรม์ประกันภัยให้สอดคล้องกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ แบบอัตโนมัติ (File and Use) พร้อมทั้งได้พิจารณาจัดทำเอกสารแนบท้ายจำกัดความรับผิดชอบในส่วนของกีฬาอันตรายและภัยก่อการร้ายเพิ่มเติม ในส่วนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคำนิยาม “ทุพพลภาพ” ซึ่งไม่ได้กำหนดคำจำกัดความดังกล่าวไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่มีการกำหนดคำจำกัดความคำว่า “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” ซึ่งไม่สอดคล้องกับระเบียบของกรมการท่องเที่ยว ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวไม่สามารถนำกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไปขอหรือยื่นต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อดำเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวปัทมาพร ชาติสันติกุล โทรศัพท์ หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 515

## Insurance Product

หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ แบบอัตโนมัติ (File & Use)

นายทะเบียนได้เห็นชอบและออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2558 เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งในการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความฯ แบบอัตโนมัติ (File & Use) เมื่อบริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความฯ ต่อนายทะเบียนแล้วนายทะเบียนจะพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนประทับตรารับเรื่องขอรับความเห็นชอบและบริษัทชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว หากนายทะเบียนมิได้มีหนังสือทักท้วงไปยังบริษัท หรือมีหนังสือเรียกให้บริษัทมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับเรื่องคำขอ ให้ถือว่าแบบและข้อความฯ ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนในวันถัดจากวันครบกำหนดสามสิบวัน ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้าย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ ที่ไม่ได้ร่างขึ้นโดย The International Underwriting Association of London (IUA) และ/หรือ The Lloyd's Market Association (LMA) หรือคณะกรรมการร่วมของทั้งสององค์กร บริษัทประกันภัยจะต้องยื่นให้คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย พิจารณาก่อนที่จะยื่นต่อนายทะเบียน โดยนำส่งเอกสารมายังสมาคมฯ E-mail: [Marinefileanduse@tgia.org](mailto:Marinefileanduse@tgia.org) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวภัทรพร น้ำเงิน หรือนายธีรสิทธิ์ ประพจนารณณ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 522 หรือ 516

การเพิ่มเติมเอกสารแนบท้าย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ได้จัดทำเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการยกเว้นทรัพย์สินใดเพิ่มเติม (แบบ ขส.5) สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง เพื่อที่ต่อการยกเว้นทรัพย์สินใดเพิ่มเติมนอกจากที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย และจะทำการยื่นขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางศิริพร สุโรจนกุล โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 512

## Event & Activities

วัน/เดือน/ปี	คณะกรรมการ/ชมรม	หัวข้อ	สถานที่/เวลา
วันพุธที่ 2 กันยายน 2558	คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ร่วมกับสำนักงาน คปภ.	การเสวนา ครบเครื่องเรื่องการประกันภัย ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ ประจำปี 2558	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เวลา 13.00-16.00 น.
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558	คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด	ประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด	ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 เวลา 10.00-12.00 น.
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558	ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย	สัมมนาเรื่อง "Organization Knowledge Management"	ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 เวลา 09.00-16.00 น.
วันพุธที่ 16 กันยายน 2558	ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย	สัมมนาเรื่อง "การจัดจ้างวิทยากรและการเลือกซื้อหลักสูตรฝึกอบรม"	ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 เวลา 08.30-16.00 น.



สำหรับบริษัทสมาชิกที่สนใจรับข้อมูลข่าวสารของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผ่าน TGIA Newsletter สามารถแจ้งความประสงค์ และ E-mail Address สำหรับรับข้อมูลได้ที่ [chutimon@tgia.org](mailto:chutimon@tgia.org) และท่านสามารถดาวน์โหลด TGIA Newsletter ได้ที่ <http://www.tgia.org>